

CHAYO-JMT เพิ่มบื้อหนี้ ครึ่งปีหลัง แบงก์แห่ขาย NPL เลี้ยงตั้งสำรอง



Investor Relations Info : JMT (/news/linkirplus.aspx?type=1&listed=JMT)



สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- 13 ก.ค. 64 16:27 น.

หุ้นกลุ่มบริหารหนี้ แห่งเพิ่มบื้อหนี้เข้ามาบริหาร JMT เพิ่มบื้อเป็น 1 หมื่นลบ. จากเดิมอยู่ที่ 6 พันลบ. หลังครึ่งปีแรกบื้อหนี้ได้ตามเป้า มั่นใจรายได้-กำไรปีโต 30% ด้าน CHAYO เพิ่มบื้อหนี้เป็น 2.5 พันลบ. จากเดิม 2 พันลบ. มองครึ่งปีหลังแบงก์เร่งเทขาย NPL เหตุไม่ต้องการตั้งสำรองมาก ชัยชนะรายได้ปีนี้โตทะลุเป้า 25%

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอรการณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซล จำกัด (มหาชน) หรือ JMT เปิดเผยกับ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" ว่า บริษัทเพิ่มบื้อหนี้เสียปีนี้มาอยู่ที่ 1 หมื่นล้านบาท จากเดิมตั้งไว้ที่ 6 พันล้านบาท โดยครึ่งปีแรกใช้บื้อหนี้เสียไปแล้ว 3 พันล้านบาท ถือว่าเป็นไปตามเป้า เชื่อว่าในครึ่งปีหลังจะมีหนี้ออกมาให้บริษัทเข้าประมูลอีกจำนวนมาก เนื่องจากสถาบันการเงินต้องการลดหนี้ที่มีก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ลง

อย่างไรก็ตาม มองว่าปริมาณหนี้ในปีนี้จะยังไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพราะมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย (อปท.) พวงไว้ แต่คาดว่าในปี 65 ภายหลังจากมาตรการพักหนี้จะเห็นสัญญาณหนี้เสียในระบบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

"ครึ่งหลังปีนี้น่าจะเหมือนปีที่แล้ว ทั้งปีปริมาณหนี้เสียในระบบที่สถาบันการเงินเสนอขายก็ยังทรงๆ ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน แต่ปกติครึ่งปีหลังหนี้จะเยอะกว่าครึ่งปีแรก แม้คงยังไม่มียอดเร่งเร็วขึ้น เพราะส่วนหนึ่งน่าจะรอขายในปี 65"

สำหรับการแพร่ระบาดของโควิดกระทบในแง่ลูกค้าบางส่วน คนที่หยุดทำงาน หรือปิดกิจการ แต่โชคดีที่ลูกค้าเราส่วนใหญ่ 80-90% เป็นลูกค้าที่มีเงินเดือนจึงไม่กระทบมาก

ขณะที่รายได้และกำไรของบริษัทในปีนี้อาจจะเติบโตได้ 30% ตามเป้า

นายสุสันต์ ยะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า บริษัทได้เพิ่มบื้อหนี้เพื่อซื้อสินทรัพย์เข้ามาบริหารในปีนี้เป็น 2.5 พันล้านบาท จากเป้าเดิมที่วางไว้ 2 พันล้านบาท แบ่งเป็นงบลงทุนของ CHAYO ประมาณ 1-1.2 พันล้านบาท ส่วนอีก 920 ล้านบาท เป็นงบลงทุนของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจริ จำกัด (Chayo JV)

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับเงินจากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จำนวน 550 ล้านบาท รวมเป็น 2,500 ล้านบาท โดยตั้งเป้าให้ยอดสินเชื่อค้าง (Outstanding Loan) ชับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1.2 หมื่นล้านบาท จากเป้าเดิม 1 หมื่นล้านบาท

โดยครึ่งปีแรกใช้บื้อหนี้ไปแล้ว 700-800 ล้านบาท ได้มูลหนี้มาเพิ่ม 2,300 ล้านบาท

ในส่วนของรายได้ปีนี้มั่นใจเติบโตทะลุเป้า 25% แนวโน้มรายได้ในช่วงครึ่งหลังของปีที่ดีกว่าจะฟื้นตัวเพราะเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ จะหนุนให้บริษัทสามารถเติบโตได้สูงกว่าเป้าหมาย

คาดว่าครึ่งปีหลังสถาบันการเงินจะนำหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ออกมาขายเยอะแน่นอน โดยเฉพาะไตรมาส 4 ซึ่งเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ สถาบันการเงินจะนำ NPL ออกมาขาย เพราะไม่อยากจะให้ NPL สูง ไม่อยากตั้งสำรองมาก